



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่ ๕๑๓ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition ๒๐๑๙)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินงานเปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition ๒๐๑๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition ๒๐๑๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนสันท	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดุษัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์	พุมพิง	กรรมการ
รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครีพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรธิวาสน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดีนะที	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ	พวงนาค	กรรมการ
ศาสตราจารย์พรณี	บัวเล็ก	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ
นางกุลชไม	สีบพิก	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
นายธงชัย	เหลือทอง	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบาย และอำนวยการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายประสานและดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	รองประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ	วงศ์ทองคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐญา	นาคะสันต์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์	โถวสกุล	กรรมการ
นายยุทธนา	เรียนสร้อย	กรรมการ
นางสาวสันธิตา	ตั้งคจิวงกูร	กรรมการ
นางสมลักษณ์	วัฒน์สารสมบุรณ์	กรรมการ
นายชินกร	จิรขจรจิรตุกล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์	รักษา	กรรมการ
นายกานต์	พั้วพงศธร	กรรมการ
นางสาวปราณี	พุ่มพวง	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิมพันธ์	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเตชา	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการและเลขานุการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัยยุทธ	คำหนัก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 ๒. ตรวจสอบความพร้อมด้านต่างๆในการจัดกิจกรรม
 ๓. ควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการฝ่ายพิธีการ

นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	ประธานกรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	รองประธานกรรมการ
นายชัยยุทธ	คำหนัก	กรรมการ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา		กรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. กำกับขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกำหนดการ
 ๒. เป็นพิธีกรดำเนินงานพิธี

กรรมการฝ่ายดนตรีสากล

นายทรงกฤษณ์	คมสัน	ประธานกรรมการ
นายธงชัย	เหลือทอง	รองประธานกรรมการ
นายพิสิษฐ์	เอมดวง	กรรมการ
นางสาวจุฑามาส	หิรัญกุล	กรรมการ
นายณภัทร	พิริยกิตต์ศรีธัญ	กรรมการ
นางสาวชุตาลักษณ์	พินันท์	กรรมการ
นายรุ่งธรรม	ธรรมการ	กรรมการ
นายรณชัย	นุชจิระสุวรรณ	กรรมการ
นายวุฒมิชา	เครือเนียม	กรรมการ
นายศรชัย	จันทร์แก้ว	กรรมการ
นายันทพงษ์	หล้าศรี	กรรมการ
นายวีรภัทร	สุพรหมมา	กรรมการ
นายณัฐสิทธิ์	บุญประคอง	กรรมการ
นายสุภเกียรติ	ศรีโท	กรรมการ
นายปฐวีชัย	พันธ์เพชร	กรรมการ
นายกิตติกรณ	ขุนเทพ	กรรมการ
นายภัทรพล	จันทร์อ่อน	กรรมการ
นางสาวจันประพร	ไกลกลาง	กรรมการ
นายบดีนทร์	เหล่าไผ่	กรรมการ
นางสาวสุนิษา	คงดุก	กรรมการ
นางสาวญานิศา	ณ นคร	กรรมการ
นายจิรวุฒน์	ชาวสวน	กรรมการ
นายสิริวิษณุ	ศรีทองชื่น	กรรมการ
นายชนกชลณ์	ถมยา	กรรมการ
นายชวิศ	ลีลาวฒนพานิช	กรรมการ
นายภูบดินทร์	พลธา	กรรมการ
นายวงศกร	คงบา	กรรมการ
นางสาวพรศิริ	ทองน้อย	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ทำการแสดงตามกำหนดการ

กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง

นายรณชัย	นุชจิระสุวรรณ	ประธานกรรมการ
นายรุ่งธรรม	ธรรมการ	กรรมการ
นายวุฒมิชา	เครือเนียม	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	เลขานุการ

หน้าที่ ตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด

กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน

นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	ประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	รองประธานกรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นายธนภุต	ทองรอด	กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสภานักศึกษา		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ จัดทำใบลงทะเบียน ,ต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กรรมการฝ่ายพยาบาล

นางสาวปราณี	พุดพวง	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	รองประธานกรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และการปฐมพยาบาล

กรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแก	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	หาจตุรัส	รองประธานกรรมการ
นางชมพูนุช	ต้นพานิช	กรรมการ
นายเสนีย์	แนวทัศน์	กรรมการ
นายวิรัช	ฟักเหลือง	กรรมการ
นายจาตุรันต์	เหมือนสุดใจ	กรรมการ
นายอภิชาติ	รักพานิช	กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์	ใจรักษ์	กรรมการ
นายศราวุฒ	ทองขาว	กรรมการ
นายพิสิษฐ์	ผอุนรัตน์	กรรมการ
นายสุรสินธุ์	วัฒนจริยา	กรรมการ
นายสมพร	ดวงเกษ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพิมพ์พิศา	สหะวรกุลศักดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดเตรียม ติดตั้ง ควบคุม ดูแล เครื่องเสียง ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และตกแต่งสถานที่

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นายบุญชัย	ลาภศรีสวัสดิ์	รองประธานกรรมการ
นายค่านวน	วาสนาเป็นสุข	กรรมการ
นายสุรพล	พานิชชัย	กรรมการ
นายพิทยา	เรืองเดช	กรรมการ
นางสาวอนงค์ทิพย์	โตวานิชกุล	กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์	ใจหลัก	กรรมการ

นางสายพิน	คล้ามอ้า	กรรมการ
นายสมควร	คล้ามอ้า	กรรมการ
นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	กรรมการ
นางสาวลัดดาวัลย์	คิดประโคน	กรรมการ
นายธีรพล	สีบศรี	กรรมการ
นายชนะภัย	ทะมาตร์	กรรมการ
นายสมะแอ	มีสตูล	กรรมการ
นายมนต์ชัย	แย้มสิน	กรรมการ
นายอุทัย	ไชยพร	กรรมการ
นายสมชาย	จุงใจ	กรรมการ
นายนะคร	ชุ่มเย็น	กรรมการ
นายสุรพล	สุขประสิทธิ์	กรรมการ
นายสุชาติ	อมรสันต์	กรรมการ
นายปรีชา	อมรสันต์	กรรมการ
นายประสิทธิ์	จิตรุ่งเรือง	กรรมการ
นายสมจิตร	การะพาช	กรรมการ
นายสมเกียรติ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายสรายุทธ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายนิวัฒน์	สนสกล	กรรมการ
นางเสาวรีย์	วงษ์พันธ์	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ ติดตั้งเวทีพร้อมติดตั้งฉากหลัง โฟโต้ยม ณ สนามกีฬาในร่ม
 ๒. จัดเตรียมโต๊ะ ,เก้าอี้
 ๔. ดูแลระบบไฟฟ้าในการใช้สถานที่ ติดตั้งพัดลม และพัดลมปรับอากาศ
 ๕. รักษาความปลอดภัย จัดการจราจร

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมอุทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายธนพล	เฉลียวจิตตวิมล	กรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการ
นายพุฒิวงศ์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวดนิตา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ
นางภัทราพร	มลาตินอฟ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประชาสัมพันธ์กำหนดการข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายยานพาหนะ

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นายไพฑูรย์	จันทมาลา	รองประธานกรรมการ

นายประเสริฐ	พันธูร์รัตน์	กรรมการ
นายประทีป	พันธูร์รัตน์	กรรมการ
นายวิษณุ	จันทเวช	กรรมการ
นายชาญวิทย์	การะพาษ	กรรมการ
นายเสรี	พิกุลแย้ม	กรรมการ
นายชูชีพ	วัฒน์ธัญญกรรม	กรรมการ
นายสุภาพ	ดีวุ่น	กรรมการ
นายไพฑูล	มันดินแดง	กรรมการ
นางสุกัญญา	ทรายเพชร	กรรมการและเลขานุการ
นายมะณู	พัชรธิติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมยานพาหนะกรณีฉุกเฉิน โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายพยาบาล

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางอารมย์	ภู่งศ์อนันต์	กรรมการ
นางสาวพัชรี	สำเภาทอง	กรรมการ
นางสาวทิชากร	จอนสูงเนิน	กรรมการ
นางภัททิยา	พานิชเจริญ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เบิก - จ่ายงบประมาณตามโครงการ

กรรมการฝ่ายเก็บข้อมูลนักศึกษา และประเมินผลกิจกรรม

นายประพร	วรรณบุษราคัม	ประธานกรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	รองประธานกรรมการ
นายกิตติษฐ์	ศรีมูล	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวสุธิดา	คำผุย	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจุฬาลักษณ์	กิ่งจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่
๑. จัดเก็บข้อมูลและสรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 ๒. จัดทำแบบประเมินการจัดกิจกรรม (google form)
 ๓. วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลให้งานกิจกรรม หลังเสร็จกิจกรรม ๑๕ วัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนพรรณ์ พลเดช)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม